
เอกสารหมายเลข 1 
 
 
 
  
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2564 
วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายเฉลิม ศิริรักษ์ กรรมการ (ประธานการประชุม) 
๒. ผศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายกคนที่ 2 
๓. ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ประชาสัมพันธ์ 
๔. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ กรรมการ 
๕. นางทัศนีย์ ด าด้วง กรรมการ 
๖. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี กรรมการ 
๗. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
๘. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๙. นายสมชาย สุขพรสวรรค์ กรรมการ 
๑๐.  นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา กรรมการ 
๑๑.  ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 
๑๒.  นางสุธิกาญจน์ แกวคงบุญ กรรมการ 
๑๓.  ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อุปนายกคนที่ 1 
๓. นางอุบลรัตน์ ธุรกิจจ านง อุปนายกคนที่ 3 
๔. นางพัชรี ทิพย์ประชา นายทะเบียน 
๕. นางสาวบุสรินทร์ คูนิอาจ เหรัญญิก 
๖. นางดาวดล จันทรประทิน กรรมการ 
๗. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 
๘. นายสุธร ประทุมวรรณ์ กรรมการ 
๙. นายกัมพล บุญสนิท กรรมการ 
๑๐. นายสมชาย พิจิตบรรจง กรรมการ 
๑๑. นายไพรัช ดวงจินดา กรรมการ 



 
 

๑๒. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
๑๓. นายภูกิจ สุนทรวิจิตร กรรมการ 
๑๔. นายวิรัช ขวัญชื่น กรรมการ 
๑๕. นายส าราญ นิยมยาตรา กรรมการ 
๑๖. นายอนันต์ มานะการ กรรมการ 
๑๗. นายนพ ศิงฆมานันท ์ กรรมการ 

 
ผู้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวนราวดี  บัวขวัญ  กรรมการ (ชุดใหม่) 
๒. นายกิตติธร อุดมศรี  กรรมการ (ชุดใหม่) 
๓. นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา  กรรมการ (ชุดใหม่) 
๔. นายชาญชัย ประทีปเกาะ  กรรมการ (ชุดใหม่) 
๕. นางสาวอัมพิกา         ทองค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากนายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ ติดภารกิจจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมได้จึงมอบหมายให้นายเฉลิม ศิริรักษ์ เป็นประธานการประชุมและ
ติดตามความคืบหน้าเรื่องการเตรียมงานสงขลามาราธอน 2021 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 
มีนาคม 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 ติดตามความคืบหน้าที่ท าการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
ตามที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการ

รายงานเรื่องการจัดท าสัญญาจ้างเหมา แต่เนื่องจากนายสมชาย สุขพรสวรรค์ มิได้เข้าร่วมการประชุมและมีข้อ
สงสัยบางส่วน จึงขอเลื่อนการรายงานในส่วนนี้ออกไป เพ่ือรอให้นายสมชาย สุขพรสวรรค์เข้าร่ วมประชุมและ
น าเสนอข้อมูลในส่วนนี้อีกครั้ง 



 
 

และได้มีการด าเนินการก่อสร้างในส่วนของงวดงานที่ 4 คือการเข้าแบบพ้ืนชั้น 2 ผูก
เหล็กคาน ผูกเหล็กพ้ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   นายสมชาย สุขพรสวรรค์ แจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างตัวอาคารอีกเล็กน้อย จึง
ยังไม่สามารถประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสุทธิได้ แต่จะขอรายงานสรุปในการประชุมครั้งถัดไปแทน 
หากแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่ประชุมรับทราบ โดยนายสถิตย์ สุวรรณชนะ เสนอให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของงาน
สถาปัตย์ หรือส่วนงานที่ยังไม่จ าเป็น เช่นงานตกแต่งภายใน และบริเวณโดยรอบ หรือแยกส่วนในการ
ด าเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นบางส่วน เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งานได้ตามก าหนดที่วางไว้ เนื่องจาก
งบประมาณในการก่อสร้างในตอนนี้ เงินของสมาคมอาจจะไม่เพียงพอในการใช้จ่ายในการก่อสร้างในครั้งนี้  
และนายเฉลิม ศิริรักษ์ เสนอให้ตัวแทนกรรมการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา นัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุปในการ
ก่อสร้างให้ได้ตามที่งบประมาณที่ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ มีอยู่ในปัจจุบัน และนายพนม อินทฤทธ์ เสนอให้หา
งบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน 

   3.2 การด าเนินงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” 
        ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้แจ้งว่า
เนื่องจากนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม และนายสถิตย์ สุวรรณชนะ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม 
“สงขลามาราธอน 2021” ในครั้งนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ส่งผลให้มีรายละเอียดบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องชัดเจน 
จึงให้ทางตัวแทนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร่วมกับทางจังวัดสงขลาเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็น
ผู้รายงานการประชุม โดยทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และได้แจ้งในส่วนของเงินสนับสนุนเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม 
โดยได้รับเงินสนับสนุนจากทางจังหวัดสงขลาและหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอให้มีการผลิตเสื้อวิ่งออกมาเพ่ือ
จ าหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจซื้อเสื้อแต่ไม่สามารถเข้าร่วมวิ่งในวันงานได้ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพ่ิมรายได้ใน
การจัดกิจกรรม 

มติที่ประชุม นายสถิต สุวรรณชนะ ได้มีการน าเสนอเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ในการจัด
งานสงขลามาราธอน 2021 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  



 
 

- รายได้จากการรับสมัครจนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ดังนี้ 

 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยประมาณ 

 
 ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้ร่วมกันหาแนวทางในการด าเนินงานสงขลามาราธอน 2021

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) เพ่ิมข้ึน 
และจังหวัดสงขลาได้มีการประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และยังมีการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนในทุกๆ 
วัน (ในส่วนนี้จะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 5.1) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 4.1 รายงานจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ 
bill payment ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 – มีนาคม 2564 ดังนี้ 



 
 

 
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  

4.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจ าเดือน มีนาคม 2564 – เมษายน 2564 
รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 – เมษายน 2564 ดังนี้ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รายรับ – รายจ่าย 

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 – 25 เมษายน 2564 
ยกมา 

  
        3,943,554.35  

รายรับ 
   

 
ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์ปัจจุบัน (70 x 200)              14,000.00  

 
 

ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์เก่า (0 x 200)                          -                 14,000.00  

รายจ่าย 
  

 
ค่าส่งไปรษณีย ์                   198.00  

 
 

ค่าใช้จ่ายประชุม-ย่อย สงขลามาราธอน                   620.00  
 

 ค่าใช้จ่ายประชุมครั้งท่ี 1/2564                7,570.00   
 

ค่าโทรศัพท์                    534.00  
 

 
ค่าจ้างสร้างที่ท าการสมาคมฯงวดที่ 3            680,500.00  

 
 

ค่าพวงหรีด (อ.อุบล ก่อตระกูล)                3,000.00  
 

 
ค่าวัสดสุ านักงาน                1,070.00  

 
 

เงินเดือนและเงินประกันสังคม              31,500.00  
 

 
เงินเดือนและเงินประกันสังคมย้อนหลัง 3 เดือน                7,030.00  732,022.00  

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 
 

        3,225,532.35  

             (สามล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) 



 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาการจัดงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID – 19) ในปัจจุบัน จังหวัดสงขลาได้มีประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) และยังมีการแพร่
ระบาดเพ่ิมขึ้นในทุกๆ วัน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันเพ่ือบริการให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว แต่ยังไม่
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” ใน
ครั้งนี้  
        ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา
ชมคลศรีวิชัย ร่วมกันพิจารณาการจัดงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” โดยมีข้อเสนอ ดังนี้ 

1. จัดงานตามแผนและก าหนดการเดิม 
2. เลื่อนก าหนดการจัดงานออกไป 
3. จัดงานตามแผนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นใช้วิธีการเก็บระยะทางการวิ่งแทน 
4. อ่ืนๆ...............................................  

มติที่ประชุม นางทัศนีย์ ด าด้วง เสนอให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันวัคซีนในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) นั้นยังมีให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปยังไม่
ทั่วถึง โดยคาดว่าประชาชนจะได้เริ่มรับวัคซีนในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จึงขอเสนอให้เลื่อนการจัดงานไป
ก่อนเพ่ือความปลอดภัย ส่วนผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี เสนอให้รอดูสถานการณ์จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 
2564 นี้ก่อน เผื่อสถานการณ์จะดีขึ้นและสามารถจัดงานได้ตามก าหนดการเดิม นายสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้ง
ว่าหากรอดูสถานการณ์ต่อไป ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จะต้องจ่ายเงินค่าออแกไนท์เซอร์ ในงวดถัดไปตามสัญญา 
นายเฉลิม   ศิริรักษ์ เสนอให้รอตัดสินร่วมกับทางจังหวัดสงขลา ในการประชุมในเดือนมิถุนายน นี้ และขอให้
นายสถิตย์ สุวรรณชนะ ประสานงานกับทางออแกไนท์เซอร์ เพ่ือขอยืดระยะเวลาในการจ่ายเงิน หรือขอแบ่ง
จ่ายบางส่วน ที่ประชุมเห็นด้วยกับขอเสนอของนายเฉลิม ศิริรักษ์ ในการรอประชุมและตัดสินใจร่วมกันกับทาง
จังหวัดสงขลา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -  
เลิกประชุมเวลา  12.30 น.                   
                                                   
 
                                            

(นางสาวอัมพิกา ทองค า) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 


